

ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปต่างประเทศ

เขียนโดย น.ส. เฉลิมศรี บุญอุทิศ สำนักผู้อำนวยการ

เรียบเรียงโดย ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

หากกล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คนไทยทราบกันดีโดยทั่วไปและถือเป็นแนวทางการดำรงตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับหน่วยงาน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เน้นการพึ่งพาตนเองเพื่อรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและการบริหารจัดการในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิปัญญาของประเทศไทย และเป็นทางเลือกหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2016 - 2030) ตามวาระการพัฒนาใหม่ของสหประชาชาติ ซึ่งผู้นำทั่วโลกได้ให้การรับรองเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และการเผยแพร่หลักปรัชญาดังกล่าวแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยการแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ให้กับประเทศที่ประสบปัญหาความยากจน และการพัฒนาที่เหลื่อมล้ำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความสนใจในระดับสากลและต่างประเทศได้นำไปขยายผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์อันเป็นผลจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ผ่านการให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท

ต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว โดยการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบของโครงการพัฒนา การให้ทุนศึกษา การจัดหลักสูตรฝึกอบรม/ การดูงาน การส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานไทยทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ เป็นหน่วยงานดำเนินการ และมีภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ต่างประเทศ

การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จ. บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมภายในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเลโซโท อีกทั้งได้จัดให้มีการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรต่างประเทศด้วยการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรนานาชาติประจำปีว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ปีละ ๔ หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๐-๑๕ ประเทศ ต่อหลักสูตร นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการบวักแก้วสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาศึกษาดูงานในประเทศไทย การให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ รวมทั้งยังได้ขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนของไทยกับประเทศคู่ร่วมมือในการเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับประเทศเกาหลีจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศในอาเซียน การร่วมกับสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบจัดอบรมให้แก่ประเทศสมาชิก

ตลอดจนได้ขยายเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวบรวมและจัดพิมพ์ชุดหนังสือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่แก่ต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว

ในวาระอันสำคัญที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริให้เผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศสมาชิกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการ

อนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นวาระใหม่ของโลก กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดทำแผนงานการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ของไทย โดยการนำเสนอการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทยแก่ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น ๆ และเพื่อให้ประจักษ์ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นคำตอบที่ตอบโจทย์แก่ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่าง ๆ ได้ในมิติต่าง ๆ และนำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงต่อไป



HRH Crown Prince Tupouto' Ulukalala เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมพิธี ณ The Villa พระราชวังตองกา



การศึกษาดูงานโครงการบัวแก้วล้มพันธ์



จัดการศึกษาดูงานในหัวข้อ "การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ผู้แทนระดับสูงจากประเทศฟีจี



โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา ประเทศติมอร์-เลสเต